

เวียดนาม สายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่ ฮองกง – โฮจิมินห์



(กรุงเทพฯ 20 กันยายน 2559) – เมื่อเร็ว ๆ นี้ เวียดนามประกาศเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ เชื่อม ฮองกง – โฮจิมินห์ กำหนดเปิดบริการบินเที่ยวแรกในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารชาวไทยที่โดยสารบนเส้นทางกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ ที่ต้องการเดินทางสู่ฮองกง

ปัจจุบัน เวียดนามให้บริการเที่ยวบินไป-กลับ ระหว่าง กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ ทุกวันจำนวน 3 เที่ยวบินต่อวัน และเที่ยวบินไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ – ฮานอย ทุกวันจำนวน 1 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จนี้ทำให้เวียดนามตัดสินใจขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากเวียดนาม ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารชาวไทยสามารถเดินทางไปสู่จุดหมายที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นด้วยบริการสายการบินที่คุ้มค่า บริการดีเยี่ยมและมีราคาประหยัด การขยายเครือข่ายจุดหมายสู่ฮองกงเป็นครั้งแรกนี้ ทำให้เวียดนามมีเที่ยวบินประจำระหว่างเวียดนามและจีนมากถึง 9 เส้นทาง โดยในปัจจุบัน เวียดนามมีเส้นทางบินรวมทั้งหมด 53 เส้นทาง โดยเป็นเส้นทางระหว่างประเทศ 18 เส้นทาง

เส้นทาง ฮองกง – โฮจิมินห์ ใช้เวลาบินราว 2 ชั่วโมง 45 นาที ออกเดินทางจากฮองกงเวลา 19.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงโฮจิมินห์เวลา 21.05 น. (เวลาท้องถิ่น) และเที่ยวบินกลับ ออกเดินทางจากโฮจิมินห์เวลา 14.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงฮองกงเวลา 18.20 น. (เวลาท้องถิ่น) โดยผู้สนใจสามารถจองตั๋วโดยสารเส้นทาง ฮองกง – โฮจิมินห์ ได้ตั้งแต่วันที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com

นางเหวียน ถิ เฟือง เกา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินเวียดนาม กล่าวในพิธีประกาศเปิดเส้นทางบินซึ่งจัดขึ้นที่ฮองกงเมื่อเร็ว ๆ นี้ ว่า “เอเชียถือเป็นตลาดการบินที่ใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน และประชากรโลกมากกว่า 50% อาศัยอยู่ในรัศมี 2,500 ไมล์จากฐานการดำเนินงานของเวียดนาม ทำให้เวียดนามอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมในการนำเสนอบริการเที่ยวบินโดยสารระดับคุณภาพและสร้างสรรค์แก่เครือข่ายระหว่างประเทศที่มีความสำคัญยิ่งนี้ ในขณะที่เชื่อมโยงจุดหมายปลายทางหลักๆ ในภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรวมถึงฮองกง”

สายการบินเวียดนามเที่ยวบินพร้อมด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ทันสมัย ทีมลูกเรือมืออาชีพผู้เปี่ยมด้วยอัธยาศัยไมตรี และบริการด้วยมาตรฐานระดับสูง เพื่อการนำเสนอประสบการณ์เที่ยวบินอันน่ารื่นรมย์แก่ผู้โดยสาร ด้วยตั๋วโดยสารราคาประหยัด ตลอดจนกิจกรรมเซอร์ไพรส์อีกมากมายบนเที่ยวบิน และโปรโมชั่นสุดคุ้มทุกวัน

ฮ่องกง คือหนึ่งในศูนย์กลางทางการค้าและพาณิชย์ระดับโลก เป็นที่ตั้งของสาขาและสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติในแถบเอเชียแปซิฟิกเป็นจำนวนมาก ด้วยวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว ตลอดจนความหลากหลายของอาหาร และอุตสาหกรรมบันเทิงที่เฟื่องฟู ทำให้ฮ่องกงคือสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมแห่งหนึ่งของโลก

###

เกี่ยวกับ สายการบินเวียดนาม

สายการบินเวียดนาม คือสายการบินในประเทศเวียดนามรายแรกซึ่งดำเนินธุรกิจสายการบินยุคใหม่ ในรูปแบบเที่ยวบินต้นทุนต่ำพร้อมทางเลือกบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนอกจากบริการขนส่งผู้โดยสาร สายการบินเวียดนามยังใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการมากมายแก่ผู้บริโภค เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการบินเวียดนามได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ หลังจากได้รับใบรับรองการบริหารความปลอดภัยของสายการบินจากไออาตาเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ เวียดนามยังได้รับการยกย่องเป็น 1 ใน 500 แแบรนด์ชั้นนำของเอเชียประจำปี พ.ศ. 2559 (Top 500 Brands in Asia 2016) โดย เนลเซน สถาบันวิจัยการตลาดระดับโลก และได้รับรางวัล “สายการบินต้นทุนต่ำที่ดีที่สุดใเอเชีย (Best Asian Low Cost Carrier)” ในงานประกาศผลรางวัล TTTG Travel Awards 2015 ซึ่งรางวัลนี้เกิดจากการโหวตคะแนนเสียงของนักเดินทาง สำนักงานท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยวในทวีปเอเชีย โดยสายการบินเวียดนามถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามสายการบินที่มีการเติบโตบนเฟซบุ๊กเร็วที่สุดของโลกโดย Socialbakers

ปัจจุบัน เวียดนามให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320 และ A321 จำนวน 40 ลำ และ ดำเนินการบิน 350 เที่ยวบินต่อวัน เปิดให้บริการ 53 เส้นทางในเวียดนามและทั่วภูมิภาค รวมถึงเส้นทางสู่จุดหมายปลายทางในประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน และเมียนมาร์ ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วกว่า 30 ล้านคน

สายการบินเวียดนามมีแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาคต่อไปและได้เตรียมการทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินลำใหม่ที่ทันสมัยจำนวนมากจากบรรดาผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำระดับโลก

ท่านสามารถกดไลค์เฟซบุ๊กเวียดนามได้ที่ www.facebook.com/vietjetthailand หรือติดตามข่าวสารที่ทวิตเตอร์ @vietjetvietnam และรับชมวิดีโอของเราได้ที่ www.youtube.com/user/vietjetvietnam